

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022.

ngân sách được thực hiện linh hoạt, hiệu quả với tổng thu ngân sách 8 tháng thực hiện gần 17.794 tỷ đồng, đạt 98,9% dự toán, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thu nội địa thực hiện hơn 6.516 tỷ đồng, đạt 77,1% dự toán, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu thực hiện hơn 2.431 tỷ đồng, đạt 152% dự toán, tăng 94,7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện gần 9.021 tỷ đồng, đạt 59% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện. 8 tháng năm 2022, toàn tỉnh có 66 dự án đầu tư được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 17.137 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được thực hiện nghiêm túc. Tình hình chống phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đối với đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

tham mưu với mục tiêu xây dựng giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, thích ứng, hiệu quả và công bằng; đủ năng lực đào tạo, hình thành đội ngũ lao động có kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, bảo đảm việc làm và an sinh xã hội bền vững, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế của tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc gia, quốc tế sâu rộng.

Về đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với mục tiêu huy động sự tham gia của toàn xã hội, tạo nên phát triển đột phá của sự nghiệp giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, làm cho mọi người, mọi tổ chức đều được đóng góp để phát triển giáo dục cũng như được hưởng thụ những thành quả của giáo dục ngày càng cao.

Phát biểu kết luận, đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022. Chỉ ra những yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội

tháng 8/2022, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ý thức trách nhiệm của một số ngành, địa phương còn chưa cao; việc thực hiện thủ tục hành chính ở các cấp và giữa các sở, ngành còn chậm. Về nhiệm vụ tháng 9/2022, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tạo được sự bất ngờ để có được những chuyển biến mạnh mẽ trong kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phải hành động quyết liệt hơn, dứt khoát hơn. Các cấp, ngành, huyện, thành phố phải khẩn trương hoàn thành các chương trình làm việc theo kế hoạch với chất lượng cao; tổ chức triển khai ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; tích cực triển khai các chỉ đạo, văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành, đặc biệt là các cơ chế, chính sách, đề án lớn; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổng chí yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung cao cho công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm sản xuất vụ mùa và vụ đông nâng cao được năng suất và chất lượng; Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung cao cho công tác quy hoạch tỉnh, đôn đốc các

huyện, thành phố và các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách theo Kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh, theo dõi sát tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên cơ sở đó có kế hoạch rà soát, điều chỉnh vốn đầu tư công cho phù hợp; tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách, trong đó đặc biệt chú trọng cho công tác thu nợ thuế; chú trọng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công các dự án, công trình trên địa bàn; tiếp tục bám sát và theo dõi tình hình dịch Covid-19 cũng như các dịch bệnh khác trên cơ sở đó tham mưu các biện pháp phòng, chống có hiệu quả; chú trọng đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Đối với đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là hai đề án có ý nghĩa rất quan trọng, có phạm vi lớn, tác động đến nhiều đối tượng

đồng thời cũng hiện thực hóa được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đổng chí yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; rà soát lại các cơ chế, chính sách trên cơ sở đó tham mưu về nhiệm vụ, lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng sở, ngành bảo đảm để án thực hiện đạt hiệu quả cao.

Chiều ngày 9/9, UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Viglacera-CTCP, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Tiến Hải về tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư vào KCN. Đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Đổng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và Tổng công ty Viglacera-CTCP, KCN Tiến Hải đang có 48 dự án đầu tư thứ cấp vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 61,46%. Nhà đầu tư hạ tầng đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay đang có 14 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nghiên cứu đầu tư vào KCN

Tiến Hải. Để bảo đảm tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, Tổng công ty Viglacera-CTCP mong muốn các sở, ngành chức năng và UBND huyện Tiến Hải hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc về công tác GPMB đối với diện tích còn lại và có cơ chế giao đất theo tiến độ GPMB trên thực địa. Nhà đầu tư hạ tầng cũng đề xuất được lập quy hoạch và đầu tư dự án nhà ở công nhân phục vụ cho KCN Tiến Hải trong thời gian tới...

Kết luận buổi làm việc, đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, KCN Tiến Hải có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển Khu kinh tế và kinh tế - xã hội của tỉnh, vì vậy cần phải được quan tâm đầu tư đồng bộ. Giải quyết những khó khăn về công tác GPMB, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc hoàn tất thủ tục giao đất với diện tích đã GPMB. Những diện tích cần GPMB còn lại, UBND huyện Tiến Hải xây dựng lộ trình, kế hoạch, tổ chức giải phóng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hạ tầng sớm nhất. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân nhưng cũng cần cương quyết cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình không chấp hành theo quy định của pháp luật bảo đảm an toàn, ổn định. Tổng công ty Viglacera-CTCP xây dựng tiến

độ, nhu cầu đầu tư cụ thể để huyện Tiến Hải có kế hoạch GPMB đáp ứng ngay. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu phân bổ quỹ đất phù hợp cho các nhà đầu tư hạ tầng trên cơ sở nhu cầu phát triển, năng lực đầu tư và thu hút dự án thứ cấp; tham mưu cho UBND tỉnh giao đất theo giai đoạn; rà soát lại hồ sơ giao đất cho doanh nghiệp trước đây làm cơ sở bàn giao khe hạ tầng KCN. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh nắm bắt tiến độ thực hiện đầu tư, cùng với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định giá trị tài sản, giá trị đầu tư để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý.

Đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Viglacera-CTCP tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút dự án đầu tư thứ cấp vào KCN Tiến Hải. Trong thu hút đầu tư cần lựa chọn những dự án có chất lượng, quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, ít sử dụng lao động và tuân thủ theo định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Chủ động có phương án thoát nước cho KCN và khu vực ảnh hưởng; tiếp tục triển khai công tác quy hoạch nhà ở xã hội phục vụ cho hoạt động của KCN Tiến Hải theo yêu cầu của thực tiễn.



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu (khu công nghiệp Tiến Hải).

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 10/9

Lan tỏa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thời gian qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, kinh tế - xã hội phát triển, diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Mặc dù tuổi cao nhưng khi địa phương có chủ trương xây dựng nông thôn mới, bà Bùi Thị Oanh, thôn Thanh Do, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) đã vận động con cháu tháo dỡ tường bao, hiến đất mở rộng đường giao thông trong thôn, chặt bỏ cây ăn quả có giá trị, đồng thời ủng hộ 10 triệu đồng tham gia xây dựng nông thôn mới. Bà Oanh chia sẻ: Được cán bộ thôn, xã đến vận động ủng hộ xây dựng nông thôn mới, tôi đã hiểu và rất đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tôi thấy rằng, khi xây dựng nông thôn mới, đường sá rộng rãi, người dân đi lại thuận tiện, giao thương phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người cao tuổi chúng tôi được nâng lên. Tôi rất vui và quyết tâm sẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Có quyết tâm như bà Oanh, ông Phạm Văn Chiến, xã Mễ Linh (Đông Hưng) cũng rất tích

cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Chiến đã ủng hộ địa phương hơn 3 tỷ đồng, xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho người dân, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ông Chiến cho biết: Hướng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", bản thân tôi còn sức khỏe là sẽ còn cống hiến cho quê hương, cùng cấp ủy, chính quyền xã xây dựng các tiêu chí, đưa Mễ Linh sớm về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tôi cũng mong MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu được ý nghĩa to lớn mà cuộc vận động đem lại, từ đó hưởng ứng tham gia, góp phần để người khờ, giàu ngày càng thêm được hưởng nhiều tiện ích như ở thành phố.

Bà Oanh, ông Chiến chỉ là hai trong số rất nhiều người dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ông Vũ Thanh Văn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ: Những năm qua, MTTQ các cấp chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động lồng ghép với thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. MTTQ tỉnh đã thể hóa cuộc vận động thành các nội dung hoạt động như: vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; huy động các nguồn lực đầu tư giống, vốn phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển gia trại, trang trại; cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh, giúp đỡ các hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo về học phí, tạo điều kiện cho học nghề, thực hiện các chính sách an sinh xã hội... Nhờ đó, số hộ nghèo giảm, số hộ có cuộc sống khá, giàu ngày càng tăng lên. Đến nay, MTTQ các huyện, thành phố đã triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 27 xã. Toàn tỉnh có 24 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 49% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 6 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Chăm lo đời sống cho người nghèo, từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp đã trao tặng 62.607 suất quà trị giá trên

26,6 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; MTTQ cấp cơ sở đã phát hơn 1.900 bản cam kết đến các khu dân cư và phát động các hộ gia đình để ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông



Diện mạo nông thôn mới xã Quốc Tuấn (Kiến Xương).

chữa 23 nhà đại đoàn kết với số tiền 70 triệu đồng; tổ chức các hoạt động tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh và các hình thức khác với số tiền trên 240 triệu đồng.

MTTQ cơ sở cũng đã vận động 100% các khu dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động, có hơn 93% khu dân cư đăng ký đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" và hơn 91% gia đình đăng ký thi đua xây dựng "Gia đình văn hóa". Trước tết Nguyên đán Nhâm Dần, MTTQ cấp cơ sở đã phát hơn 1.900 bản cam kết đến các khu dân cư và phát động các hộ gia đình để ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

trong các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã duy trì hiệu quả và thành lập thêm nhiều tổ tự quản về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia. Nhiều cơ sở làm tốt hoạt động này như Ủy ban MTTQ các huyện: Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiến Hải. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân và sơ kết 1 năm phối hợp thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" năm 2022 tại 3 xã: Nam Cường (Tiến Hải), Thái Thượng, Thụy Xuân (Thái Thụy) và đã trao tặng 9 bằng

khhen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tặng 60 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng 5 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại các xã khu vực biên giới biển của tỉnh.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và các sở, ngành, tổ chức thành viên đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phát động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phấn đấu đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

TIẾN DAT